

BÁO CÁO THẨM TRA

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả lĩnh vực văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 (Trình tại Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII)

Sau khi nghiên cứu Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Ban Văn hóa - Xã hội có ý kiến thẩm tra về lĩnh vực văn hóa - xã hội như sau:

I. Về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2016

Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung nhận định, đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh; mặc dù 6 tháng đầu năm, tỉnh ta thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến đất nước ta; trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển đã tác động xấu đến việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra từ đầu năm. Tuy vậy, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà, trên lĩnh vực văn hóa - xã hội vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Đời sống văn hóa cơ sở tiếp tục có chuyển biến. Thể thao thành tích cao đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chất lượng giáo dục được giữ vững, chất lượng mũi nhọn đạt kết quả cao. Triển khai đồng bộ, tích cực các nội dung đổi mới giáo dục, chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016. Thực hiện tốt việc tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp. Quản lý nhà nước về y tế được tăng cường, chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được nâng lên, vấn đề y đức được quan tâm chấn chỉnh. Chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hoá gia đình đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng. Bước đầu triển khai thực hiện các chính sách về bảo hiểm y tế, giá dịch vụ khám chữa bệnh theo quy định mới. Tiếp tục thực hiện chính sách đối với người có công, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được chỉ đạo triển khai khá đồng bộ, kịp thời. Công tác đào tạo

nghề và giải quyết việc làm được quan tâm. Quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có chuyển biến tích cực. Các nhiệm vụ thông tin truyền thông được triển khai khá đồng bộ. Quản lý báo chí được tăng cường. Hạ tầng bưu chính viễn thông được quan tâm đầu tư. Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành tác nghiệp của các cấp các ngành và địa phương được quan tâm thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng trân trọng, Ban nhận thấy trên lĩnh vực văn hóa - xã hội vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như sau:

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa vẫn còn có mặt hạn chế, một số kết quả được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh như: Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa được quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, qua giám sát thực tế, Ban nhận thấy việc công nhận, xếp hạng được quan tâm thực hiện với số lượng lớn song việc đầu tư tôn tạo, chống xuống cấp các di tích sau công nhận, xếp hạng còn chậm; công tác quản lý nhà nước tại một số di tích lịch sử văn hóa còn thiếu chặt chẽ, chưa thực hiện đúng theo quy định của Luật Di sản văn hóa, như: việc thành lập tổ chức quản lý di tích; khai thác di tích; sử dụng các nguồn thu từ di tích. Một số địa phương vẫn chưa triển khai thực hiện các quy định thu phí theo Nghị quyết 67/2013/NQ-HĐND, Nghị quyết 85/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh nhưng Ủy ban nhân dân tỉnh chưa báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý.

Thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, tang và lễ hội ở một số đơn vị, địa phương chưa nghiêm. Việc bình xét, công nhận, biểu dương gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa ở một số địa phương còn nặng về số lượng, chưa quan tâm đến tính bền vững của phong trào. Việc xây dựng đơn vị văn hóa ở khối cơ quan, công sở chưa được quan tâm. Các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới đạt kết quả còn thấp, chậm được cải thiện so với các tiêu chí khác.

Hoạt động du lịch, dịch vụ chuyển biến chậm. Sự cố môi trường trên biển ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch tỉnh nhà; cả số lượng khách đến du lịch và doanh thu đều giảm mạnh.

Trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Một số tồn tại đã được Ban kiến nghị nhiều lần trong các kỳ họp trước nhưng chậm được xử lý như: Tình trạng cơ sở vật chất trường học sau sáp nhập nơi thừa, nơi thiếu, có những trường học sinh vẫn học ở nhiều điểm trường; tình trạng thừa và thiếu giáo viên cục bộ ở từng địa phương; việc thực hiện một số khoản thu trái quy định trong các trường học.

Công tác đào tạo nghề tuy đạt được một số kết quả như đã nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng vẫn đề phát huy hiệu quả sau đào tạo nghề,

nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư.

Mặc dù, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát sâu về công tác quản lý, xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế; sau giám sát ngành Y tế đã xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung kiến nghị của Ban. Tuy vậy, kết quả thực hiện chưa nghiêm túc; cá biệt còn có đơn vị y tế tuyến huyện vận chuyển, đổ chất thải y tế nguy hại ra bãi rác sinh hoạt, gây nguy cơ tiềm ẩn ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh, bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý. Cơ sở vật chất các trạm y tế còn bất cập. Công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm chưa tốt, chưa tạo được sự yên tâm cho người dân.

Việc chậm ban hành chính sách về nước sạch nông thôn làm ảnh hưởng đến khai thác hiệu quả các công trình cấp nước đã được xây dựng, thu hút các doanh nghiệp đầu tư mới, dẫn đến nhiều vùng đời sống người dân gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt.

Về kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công, báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu: “đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng”. Tuy nhiên, trên thực tế, mặc dù tỉnh ta đã hoàn thành Chương trình “Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015” nhưng đến nay việc sai, sót, chậm trễ trong thực hiện các chế độ, chính sách vẫn còn xảy ra, gây bức xúc trong nhân dân, dẫn đến khiếu nại, tố cáo. Thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện các chính sách đối với người có công còn rườm rà; tinh thần, thái độ phục vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa cao. Kết quả thanh tra, kiểm tra đối tượng hưởng chế độ thương binh do cơ quan quân đội xác lập theo Thông tư số 16/1998/TTLT-BLĐT BXH-BQP-BCA ngày 25/11/1998 của liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, tiến độ còn chậm. Việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở kéo dài thời gian, chậm hoàn thành.

Tình trạng các đơn vị sử dụng lao động nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội chưa được xử lý nghiêm, số nợ bảo hiểm xã hội hiện nay trên 78 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp có số nợ lớn, kéo dài dẫn đến ảnh hưởng việc giải quyết chế độ cho người lao động khi có phát sinh.

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá công tác quản lý hoạt động báo chí được tăng cường, chỉ đạo thường xuyên theo đúng định hướng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quản lý nhà nước đối với một số báo, các trang mạng xã hội chưa kịp thời; còn để xảy ra tình trạng đưa tin tức, hình ảnh trái chiều, phản ánh sai thực tế, gây hoang mang trong dư luận, làm cho tình hình đã khó khăn càng khó khăn thêm. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục

hành chính, trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới còn nhiều hạn chế. Đội ngũ cán bộ công tác Thông tin truyền thông ở Phòng Văn hóa thông tin các địa phương còn thiếu và yếu. Hạ tầng an toàn thông tin chưa thực sự đảm bảo, nguy cơ mất an toàn thông tin đang ở mức cao.

II. Về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu và đề nghị quan tâm thêm một số nội dung như sau:

1. Mặc dù, điều kiện thu ngân sách đang còn khó khăn, song đề nghị tỉnh tiếp tục cân đối, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, đặc biệt là kinh phí để thực hiện các đề án, chính sách đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian qua.

2. Tập trung quyết liệt để hoàn thành, phê duyệt và triển khai Quy hoạch phát triển Văn hoá và Thể thao tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Dự án Bảo tàng Hà Tĩnh và đón nhận Mộc bản Trường Phúc Giang được UNESCO vinh danh là Di sản ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2016. Xây dựng đề án bảo tồn và phát huy di sản văn chương Nguyễn Du, Truyện Kiều và Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du. Có các giải pháp bảo vệ khẩn cấp di sản ca trù.

3. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo tốt cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Rà soát lại cơ sở vật chất các trường học sau sáp nhập để có phương án xử lý cơ sở vật chất thừa, tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho những trường còn khó khăn để sớm đưa học sinh về học tại một địa điểm, gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới. Có giải pháp kiểm tra, kiểm soát và ngăn chặn tình trạng thu trái quy định tại các nhà trường. Chuẩn bị tốt cho việc khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học mới, đảm bảo cho tất cả trẻ em đều được đến trường.

4. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là tuyến cơ sở, góp phần giảm tải cho tuyến trên. Quan tâm bố trí kinh phí để triển khai bệnh viện Sản Nhi. Tăng cường liên kết, hợp tác giữa các tuyến, cơ sở y tế. Sớm triển khai xây dựng các khu xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung theo kế hoạch đã được phê duyệt để giảm chi phí và cải thiện chất lượng môi trường trong các cơ sở y tế công lập. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là hoạt động lưu thông, buôn bán thực phẩm. Tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu và sử dụng thực phẩm sạch, an toàn, trong đó có hải sản.

Có giải pháp giảm quá tải ở một số bệnh viện tuyến huyện sau khi thực hiện thông tuyến huyện về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và kiểm soát tốt nguồn quỹ khám chữa bệnh.

5. Đẩy mạnh thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội; phấn đấu tăng số lượng người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội.

6. Tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Rà soát lại quy trình thực hiện các chính sách cho người có công, đối chiếu với các văn bản quy định để đảm bảo thực hiện đúng, nhanh gọn, tránh kéo dài thời gian, gây phiền hà cho đối tượng. Bố trí đủ nguồn kinh phí để sớm hoàn thành việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài phù hợp với chủ trương mới của Chính phủ và tình hình thực tế tại địa phương.

7. Quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình dự án về công nghệ thông tin đã được ban hành. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành trong các cơ quan quản lý nhà nước phục vụ cải cách, hiện đại hóa nền hành chính.

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để tiếp thu, hoàn thiện);
- Đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XVII;
- TTTT (đăng tải lên Website);
- Lưu: VT, VX₁.

Gửi bản giấy và điện tử

**TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**

Đoàn Đình Anh